

ĐẦU TƯ VÀO CÁC TRƯỜNG DẠY NGÔN NGỮ CỘNG ĐỒNG

Tờ Thông Tin

Chính phủ NSW hiện cung cấp thêm \$10.9 triệu để tiếp tục bồi đắp thêm năng lực của Chương Trình Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng

Chương Trình Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng

Hơn 34,000 học sinh New South Wales tham dự các lớp dạy ngôn ngữ cộng đồng ngoài giờ đi học ở trường để phát triển và duy trì hoặc học ngôn ngữ mẹ đẻ.

Vào ngày 20 tháng Năm 2017, Thủ Hiến công bố sẽ cung cấp thêm \$10.9 triệu để bồi đắp năng lực của Chương Trình Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng.

Quý này sẽ tăng tổng số đầu tư vào các ngôn ngữ cộng đồng qua một kết hợp cấp quỹ theo bình quân số học sinh, khuyến khích và tạo cơ hội dễ dàng xử dụng tài nguyên. Những khởi xướng này kết hợp với tiền thường cho các trường hội đủ điều kiện, tương ứng với tổng số đầu tư tương đương \$210 cho mỗi học sinh tại NSW trong bốn năm, sắp tới.

Quan hệ đối tác cùng Trường Đại Học Sydney

Bộ đã ký kết đối tác cùng Trường Đại Học Sydney để thực hiện các yếu tố then chốt của bước khởi xướng này.

Trong quan hệ đối tác này, Trường Đại Học sẽ thiết lập Học Viện Giáo Dục Ngôn Ngữ Cộng Đồng Sydney để đẩy mạnh sự hấp thụ ngôn ngữ cộng đồng và hợp tác cùng các cơ quan học viện cao học khác để tăng số giáo viên ngôn ngữ có trình độ huấn luyện đại học.

Trình độ giảng dạy cao và phương cách chăm điểm tốt

Cổng chính trực tuyến trên mạng sẽ sẵn có cho giáo viên dạy ngôn ngữ cộng đồng dễ dàng áp dụng tài nguyên hảo hạng để giúp việc giảng dạy và ước định kỹ năng ngôn ngữ.

Các đề cương khóa học phụ trội cho các lớp ngôn ngữ từ mẫu giáo đến lớp 10 sẽ được phát triển cho những ngôn ngữ phổ biến nhất được giảng dạy.

Cơ hội tăng cường kiến thức chuyên môn cho giáo viên

200 học bổng sẽ được cấp mỗi năm cho các giáo viên dạy ngôn ngữ tình nguyện để họ tham gia phát triển kiến thức chuyên môn tại Trường Đại Học Sydney. Các học bổng này sẽ tập trung vào chương trình củng cố trình độ sư phạm.

Hệ thống học tập và trợ giúp mới

Một hệ chiếu học tập trực tuyến sẽ theo dõi tiến triển của học sinh đang học ngôn ngữ. Học sinh sẽ có hồ sơ thành quả học tập mà có thể được dùng làm chứng minh trình độ thành thạo ngôn ngữ.

Một hệ thống trực tuyến quản lý học tập sẽ làm nhẹ gánh nặng hành chánh của các Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng. Hệ thống này sẽ ghi nhận dữ liệu về học sinh và giáo viên, bao gồm ghi danh, tham gia và phát triển chuyên môn.

Sẽ tuyển dụng thêm các Nhân Viên Chuyên Môn cho thời gian ba năm để hỗ trợ các Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng trong việc áp dụng và thích nghi hệ thống mới, và làm nổi bật các sự huấn luyện và tài nguyên sẵn có cho giáo viên.

Quý phụ trội trực tiếp cho các Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng

Hơn \$2 triệu tiền khuyến khích sẽ được cấp trực tiếp cho các Trường Dạy Ngôn Ngữ Cộng Đồng nào áp dụng và

thích nghi hệ thống quản lý học tập mới và đạt tiêu chuẩn kiến thức chuyên môn cùng các mục tiêu khác.

Để thêm chi tiết vui lòng vào trang
<http://www.dec.nsw.gov.au/what-we-offer/community-programs>